

NÉT ĐẶC TRUNG VỀ CÔNG TY TNHH DU LỊCH LÀNG TRE HẬU GIANG

Chủ nhân vườn tre đẹp nhất miền Tây này là ông Đặng Văn Sang (thường gọi là Tư Sang, 88 tuổi). Vườn tre tọa lạc tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Một người dân cố cựu ở địa phương. Khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, khi địa phương cho đào kênh thủy lợi dẫn nước vào nội đồng, ông Sang cũng lên liếp trồng tre. Ông kể hồi đó, người dân xứ miền Tây ai cũng cần tre để làm nhà thế nên việc ông trồng tre được xem là việc thức thời. Lão nông 88 tuổi không ngờ một ngày khu vườn tre của mình lại trở thành một trong những điểm du lịch nông nghiệp, sinh thái hấp dẫn và độc đáo nhất ở miền Tây. Bắt đầu từ năm 2023, vườn tre của ông Tư Sang được chủ đầu tư đến thuê rồi cải tạo và trang hoàng khu vườn trở thành một điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp, kết hợp với bảo tồn, gìn giữ những loài tre. Cái tên Khu du lịch Vườn tre Tư Sang cũng được lấy tên người đã bỏ công trồng và bao năm vun đắp, chăm sóc cho vườn tre.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Vườn tre Tư Sang đã "khoác lên mình chiếc áo mới" khi không gian được mở rộng hơn. Bên cạnh con đường tre thơ mộng, Vườn tre Tư Sang có thêm con đường hoa, mương cá, chuồng cừu. Đặc biệt là khu trò chơi dân gian dưới nước với nhiều trò chơi thú vị như thi đấu cầu lắc, thử thách qua cầu cây, đu dây tiếp sức, xích đu, úp nôm, kéo lưới bắt cá... Các trò chơi đều thu hút rất đông người tham gia nhất là khu khách trẻ. Dọc đường hoa vào Vườn tre Tư Sang còn có nhiều tiểu cảnh như nhà tre Nam bộ, nhà xưa, nhà ông đồ, đặc biệt là nhà tre trên cao để phục vụ khách tham quan check-in. Ông Đỗ Thành Huấn, đại diện Khu du lịch Vườn tre Tư Sang cho biết, một điểm đặc trưng khác của Vườn tre Tư Sang trong dịp tết năm nay là có tour tham quan sông nước miền Tây bằng chệt để du khách cùng hòa mình vào không khí tết ở miền quê sông nước Hậu Giang. "Khách du xuân cũng có thể ngồi ngay trên chệt, vừa di chuyển qua những con kênh rợp bóng tre mát rượi vừa thưởng thức các món ẩm thực miền Tây", ông Huấn nói.

Dù vậy, với nhiều du khách, ấn tượng nhất ở Vườn tre Tư Sang vẫn là khung cảnh "con đường tre đẹp nhất miền Tây" lọt thỏm giữa hai bên là những loại tre đặc trưng của Việt Nam như tre mỡ, tre gai, tre xiêm, tre măng tông cao vút đan vào nhau. Cả một rừng tre lúc nào cũng xào xạc trong gió. Đoạn đầu của con đường tre còn có các điểm nhấn là những căn chòi, tum lá "cao căng" làm bằng

tre, với mái lá uốn cong như những cánh diều cùng với đó là khu chòi vườn cam, chòi dọc bờ kênh.

Cũng nhờ vẻ đẹp ấn tượng, mộc mạc của khu vườn tre kết hợp với những trò chơi dân gian sôi động những thiết kế bằng tre độc đáo, hòa hợp cùng thiên nhiên đã giúp cho Vườn tre Tư Sang trở thành một trong những điểm đến dã ngoại hút khách bậc nhất miền Tây hiện nay.